

Headline: สภาสถาปนิก จับมืออารยะ เอ็กซ์โป เปิดฉากจัดงาน “สถาปต์ย์’19”	
Website: https://goo.gl/qAhEqw (channelsbusiness.com)	
Date: 3 December 2018	
Ad Value: 20,000 Baht	PR Value: 60,000 Baht

จัดใหญ่ครั้งแรก “งานสถาปต์ย์ 19”



พลเรือเอกฐนิธ กิตติอำพน นายกสภาสถาปนิก กล่าวว่า สภาสถาปนิกกำหนดจะจัดงานสถาปต์ย์ '19 งานประชุม นานาชาติทางสถาปัตยกรรมและแสดงเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ก่อสร้างขึ้นเป็นครั้งแรก ระหว่าง 14 - 17 พฤศจิกายน 2562 บนเนื้อที่กว่า 20,000 ตารางเมตร ณ อิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ เมืองทองธานี โดยมุ่งหวังให้บุคคลในแวดวง สถาปัตยกรรมและก่อสร้างได้ประโยชน์จากการรับทราบความเป็นไปทางวิชาชีพสถาปัตยกรรม 4 สาขา และเป็นเวทีในการแสดงความคิดสร้างสรรค์ด้านสถาปัตยกรรมและงานออกแบบ



งานสถาปต์ย์ '19 จะมีความโดดเด่นและต่างจากงานอื่นๆ เนื่องจากเป็นเวทีรวมตัวของสถาปนิกไทยทุกสาขามากที่สุด จากการที่สภาสถาปนิกมีสมาชิกปัจจุบันกว่า 30,000 รายทั่วประเทศ ครอบคลุมทั้ง 4 สาขาวิชาชีพ สถาปัตยกรรม ได้แก่ 1.สาขาสถาปัตยกรรมหลัก 2.สาขา สถาปัตยกรรมผังเมือง 3.สาขา ภูมิสถาปัตยกรรม และ 4.สาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มสถาปนิกและบุคคลในวิชาชีพที่เกี่ยวข้องที่มากที่สุดและครอบคลุมที่สุดในประเทศ

งานสถาปัตยกรรม '19 จะมีความโดดเด่นและต่างจากงานอื่นๆ เนื่องจากเป็นเวทีรวมตัวของสถาปนิกไทยทุกสาขามากที่สุด จากการศึกษาสถาปนิกมีสมาชิกปัจจุบันกว่า 30,000 รายทั่วประเทศ ครอบคลุมทั้ง 4 สาขาวิชาชีพ สถาปัตยกรรม ได้แก่ 1.สาขาสถาปัตยกรรมหลัก 2.สาขา สถาปัตยกรรมผังเมือง 3.สาขา ภูมิสถาปัตยกรรม และ 4.สาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัลติเมเดีย ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มสถาปนิกและบุคคลในวิชาชีพที่เกี่ยวข้องที่มากที่สุดและครอบคลุมที่สุดในประเทศ

ด้านนายประทีป พนารัตน์ ประธานจัดงานสถาปัตยกรรม '19 กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดงานในครั้งนี้ ทางสภาฯ ก็มีแนวคิดในการจัดการประชุมวิชาการทางสถาปัตยกรรม รวมถึงการสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิด ความรู้ และทักษะทางวิชาชีพให้กับกลุ่มสถาปนิก นักออกแบบ นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางสถาปัตยกรรมเพื่อสร้างแนวคิดและแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมในด้านต่างๆ โดยได้รับความร่วมมือจากองค์กรที่เกี่ยวข้อง ทั้งยังรวบรวมกิจกรรมที่น่าสนใจและมีประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมายของงานไว้อย่างครบถ้วนอีกด้วย

นายศุภแมน มรรคา ผู้อำนวยการโครงการ บริษัท อารยะ เอ็กซีโพล จำกัด ผู้จัดงาน ได้เผยถึงการดำเนิน "งานสถาปัตยกรรม '19" ว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการเปิดตัวเทคโนโลยีนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ก่อสร้างให้สถาปนิก นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ผู้รับเหมาก่อสร้าง วิศวกร และคนในแวดวง ได้ใช้เป็นไอเดียในการออกแบบและก่อสร้าง ซึ่งบริษัทฯ เองมีฐานข้อมูลกลุ่มเป้าหมายทั้งผู้แสดงสินค้าและผู้ชมงานจากไทยและต่างประเทศในอุตสาหกรรมนี้อย่างครอบคลุม การจัดงานปีแรกนี้ จึงคาดว่าจะมีผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ก่อสร้างกว่า 500 ราย จาก 30 ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมจัดแสดง